

**CÔNG AN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tới dự. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, các lực lượng công an đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động, không để xảy ra bị động bất ngờ. Về trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đã mở 6 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; xác lập 25 chuyên án, khám phá

thành công 20 chuyên án; triệt xóa 35 băng nhóm, bắt xử lý 100 đối tượng (tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 84,8%), trọng án đạt 100%. Bắt, vận động 74 đối tượng nguy nã (trong đó đối tượng nguy hiểm 15, đặc biệt nguy hiểm 1). Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ; tập trung đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; khởi tố 5 vụ, 4 bị can phạm tội về kinh tế và tham nhũng. Mở đợt cao điểm tấn công, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển để hiệu quả cao. Xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh với các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm,

tài nguyên, khoáng sản. Tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống ma túy; đã điều tra phát hiện 438 vụ, 484 bị can phạm tội về ma túy (tăng 14,6% so với năm 2016); xử lý hành chính 32 vụ, 151 đối tượng; đấu tranh triệt xóa 15 đường dây, 69 điểm phức tạp về ma túy, thu 837,7 gam heroìn, 1.980,6 gam và 270 viên ma túy tổng hợp... Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai nghiêm túc, trong đó đã nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, quản lý nhân hộ khẩu và ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng pháo. Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp, Thái Bình không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết

Nguyên đán. Năm 2017 là năm thứ 19 Công an tỉnh được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh trong năm qua. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác năm 2018, đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, qua đó bảo đảm tốt an ninh chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa... Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kiên quyết không để tội phạm hoạt động theo kiểu

"xã hội đen", kiểm chế sự gia tăng tội phạm hình sự, ma túy. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai. Trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng công an triển khai thực hiện hiệu quả đợt tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36, quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 17 tập thể, cá nhân; Bộ Công an, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2017.

**KIỂM TRA VIỆC LÃNH ĐẠO...** (Tiếp theo trang 1)

hạn chế trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục tại huyện Hưng Hà là nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của một bộ phận đảng viên, cán bộ quản lý, giáo viên chưa cao; còn tình trạng ngại thay đổi, chậm đổi mới trong tư duy quản lý, giảng dạy của một bộ phận giáo viên.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành liên quan đã trao đổi, làm rõ một số nội dung về các nội dung trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 như việc quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn huyện; thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên; thực hiện quy chế dân chủ tại trường học...

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Hưng Hà. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện cần đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể hơn đối với từng cấp học trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo, trong đó quan tâm đến các giải pháp về giáo dục đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học; giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT. Đặc biệt, huyện cần quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với đổi mới giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 tại các cấp ủy đảng cơ sở bảo đảm để Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

**CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH**

**Ký giao ước thi đua năm 2018**

Chiều ngày 30/1, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, với chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên" hoạt động của các cấp công đoàn trong khu công nghiệp tập trung vào các nội dung chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

xây dựng tổ chức, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động, qua đó việc làm của công nhân luôn ổn định. Trong năm, thu nhập bình quân của người lao động trong khu công nghiệp đạt 4,7 triệu đồng/người/tháng; các cấp công đoàn thuộc khu công nghiệp trao hàng trăm suất quà, trao 1 nhà mái ấm công đoàn cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 3 công đoàn cơ sở với trên 600 đoàn viên...

Năm 2018, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên.

Tại hội nghị, 23 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2017 được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

**NGUYỄN DÙNG**

**35.953 lao động được quản lý sức khỏe**

Năm 2017, ngành Y tế đã tổ chức khám, quản lý toàn diện sức khỏe cho 35.953 người lao động ở 105 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tăng

so với năm 2016 là 3.899 người và 16 đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả phân loại, lao động đạt sức khỏe loại I chiếm 30,9%, loại II chiếm 46,1%, loại III chiếm

16,1%, loại IV chiếm 5,0% và loại V chiếm 1,9%. Qua khám sức khỏe, đã phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 1.238 người ở 15 cơ sở, có 121 người lao động được chẩn đoán và theo dõi bệnh nghề nghiệp.

**HÀ ANH**

**Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về pháo**

Với mục tiêu kiên quyết không để xảy ra tiếng pháo trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tuyên truyền cán bộ và nhân dân thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về pháo, bảo đảm cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.



Công an Đông Hưng thu giữ pháo, thuốc pháo dịp tết năm Đinh Dậu 2017.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp Thái Bình không để xảy ra đốt pháo trong dịp tết Nguyên đán. Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tiếp tục duy trì thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã vận động thu hồi 95 súng các loại, 4 quả bom, 14 súng đạn, min, 5 đầu đạn pháo, 828 viên đạn các loại, 122 kíp nổ, 174,5kg pháo, 13,11kg thuốc pháo. Cùng với tuyên truyền, vận động, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện 3 vụ, 4 đối tượng vi phạm về pháo, thu 15,71kg pháo, 15,35kg thuốc pháo và nguyên liệu làm pháo.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và không để xảy ra các vi phạm về

pháo trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36 từ huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn; tổ chức hội nghị triển khai đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư; thành lập các tổ kiểm tra duy trì thực hiện tốt. Toàn tỉnh đã vận động thu hồi 95 súng các loại, 4 quả bom, 14 súng đạn, min, 5 đầu đạn pháo, 828 viên đạn các loại, 122 kíp nổ, 174,5kg pháo, 13,11kg thuốc pháo. Cùng với tuyên truyền, vận động, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện 3 vụ, 4 đối tượng vi phạm về pháo, thu 15,71kg pháo, 15,35kg thuốc pháo và nguyên liệu làm pháo.

lý thị trường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, Công an tỉnh yêu cầu công an các huyện, thành phố chỉ đạo công an xã, phường, thị trấn rà soát đối tượng có tiền án, tiền sự vi phạm về pháo để gọi hỏi, răn đe, thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không đốt pháo. Công an tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, xuống các địa bàn trọng điểm để kiểm tra việc tổ chức triển khai cũng như các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi liên quan đến mua, bán pháo. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Qua tuyên truyền, vận động từ đầu năm 2018 đến nay, nhân dân tự giác giao nộp 4 lựu đạn, 2 kíp nổ, hơn 30kg pháo các loại, 1kg thuốc pháo, 1 súng săn dụng, 11 súng tự chế, 2 súng thể thao. Điển hình qua công tác tuyên

**Đại tá Bùi Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh**

Thời gian vừa qua ở các tỉnh biên giới và địa bàn lân cận, các lực lượng chức năng liên tục bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, buôn bán pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, do đó nếu không làm kiên quyết thì nguy cơ thẩm lậu pháo vào tỉnh ta là rất cao. Để đấu tranh hiệu quả, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về pháo. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh sớm đưa các vụ án vi phạm về pháo (nếu có) ra xét xử lưu động trước tết Nguyên đán để răn đe, cảnh tỉnh và phục vụ công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bán pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn.

**Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng**

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc. Đến nay trên địa bàn huyện Đông Hưng nhân dân tự giác giao nộp gần 10kg pháo, 0,15kg thuốc pháo. Từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND huyện chỉ đạo lực lượng công an huyện, xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt là những địa bàn phức tạp về pháo, không để xảy ra tình trạng đốt pháo.

**Trung tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh**

Phòng chỉ đạo các lực lượng tại các trạm, đội, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36 cho nhân dân và các lái xe; đối với chủ xe và lái xe khách chạy tuyến biển giới yêu cầu ký cam kết không buôn bán, vận chuyển pháo tới nơi khác về địa bàn. Chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông tại các khu vực trọng điểm, đặc biệt là trên quốc lộ. Phối hợp với lực lượng công an kinh tế, quản lý thị trường lên kế hoạch kiểm tra phương tiện giao thông khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi.

**VŨ TIẾN**

tuyên, vận động ngày 25/1, anh Đỗ Quang Vinh, thôn Bạch Đằng, xã Thái Thượng (Thái Thụy) tự nguyện mang đến Đồn Biên phòng Trà Lý giao nộp 3kg pháo nổ và 5 quả pháo trúng do Trung Quốc sản xuất. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên cán bộ và nhân dân đã chấp hành nghiêm túc Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36. Từ đầu năm 2018

đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về pháo. Tuy nhiên, từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tuất là thời điểm nhạy cảm, các đối tượng buôn bán sẽ tìm mọi sơ hở để tẩu tán các loại pháo vào tỉnh nhà để tiêu thụ, vì vậy tình hình buôn bán, tàng trữ pháo nổ sẽ có những diễn biến phức tạp.

**QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH...**

(Tiếp theo trang 1)

nhận thức về Đảng cho những tân binh ưu tú; tổ chức giao lưu, tặng quà; bảo đảm chế độ, chính sách đối với thanh niên nhập ngũ và xây dựng kế hoạch tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2018 bảo đảm trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm. Nhằm bảo đảm giao đủ quân số và có chất lượng tốt cho các đầu mối đơn vị nhận quân, cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền, vận động thanh niên thực hiện khám tuyển, nâng cao tỷ lệ thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Đối với những trường hợp thanh niên cố tình chống lệnh sơ, khám tuyển, vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự phải được xử lý nghiêm khắc, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm sự công bằng xã hội.

Sáng ngày 30/1, Đoàn công tác của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh do đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại huyện Vũ Thư.

Năm 2018, chỉ tiêu giao quân của huyện Vũ Thư là 340 nam công dân, giao cho 15 đơn vị đầu mối. Sau bước sơ tuyển tại cơ sở, từ ngày 9/12/2017, huyện tổ chức điều khám 1.309 thanh niên, trong đó có 941 thanh niên lên khám, đạt tỷ lệ 72%. Số thanh niên đạt sức khỏe là 475, đạt 139,7% so với chỉ tiêu giao quân. Ban CHQS huyện phối hợp với hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức thẩm nhập và chốt quân số sẵn sàng xuống lệnh đối với 326 thanh niên; tiếp tục tuyển tuyển, vận động làm tốt công tác tư tưởng đối với 126 thanh niên còn lại. Huyện đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 115 đoàn viên ưu tú. Đánh giá chung, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của huyện Vũ Thư năm 2018 gặp nhiều khó khăn, tính đến ngày 30/1, quân số chốt sẵn sàng xuống lệnh mới đạt 95,88% chỉ tiêu giao quân; 7 xã, thị trấn vẫn chưa đủ chỉ tiêu giao quân.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy khẳng định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của huyện. Năm nay, trong điều kiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp huyện Vũ Thư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong khâu chỉ đạo, triển khai thực hiện. Huyện khẩn trương xây dựng hệ thống chính trị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên và các ngành, đoàn thể xuống cơ sở hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt hơn công tác tuyển quân. Đối với 7 địa phương còn thiếu chỉ tiêu giao quân, huyện thành lập 7 tổ kiểm tra, xã huy động cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ xã xuống thôn bản mọi biện pháp huy động thanh niên tiếp tục đến khám bù, khám vét, kiên quyết mỗi địa phương phải hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Đối với số thanh niên đã chốt quân số, sẵn sàng xuống lệnh, huyện và các địa phương quản lý chặt chẽ, nắm chắc di biến động; làm tốt công tác động viên tư tưởng cho thanh niên và thân nhân gia đình. Thời gian cao điểm từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tuất, các địa phương dồn sức cho công tác tuyển quân, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giao quân chung của huyện.

Đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo một số giải pháp khắc phục trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại xã Vũ Hộ, 1 trong 7 xã của huyện Vũ Thư chưa đủ chỉ tiêu giao quân.

Sáng ngày 30/1, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại huyện Hưng Hà.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã xây dựng, triển khai kế hoạch sơ, khám tuyển và chỉ đạo cơ sở thực hiện hiệu quả công tác khám tuyển, gọi công dân nhập ngũ. Năm 2018, huyện Hưng Hà được giao chỉ tiêu 370 nam thanh niên nhập ngũ. Toàn huyện đã có 819 nam thanh niên lên trạm khám sức khỏe, kết quả có 527 thanh niên đạt sức khỏe.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hưng Hà tiếp tục vận động tư tưởng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ. Duy trì việc nắm tình hình tư tưởng thanh niên, làm tốt công tác hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng thời bảo đảm phương tiện đưa tân binh đến lễ giao quân đúng thời gian quy định và an toàn.

**51 XÃ XÂY DỰNG...**

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình cần tiếp tục phát huy cơ sở vật chất đã đầu tư cũng như kinh nghiệm, kỹ thuật tích lũy được để nhân rộng mô hình VietGAP ra toàn tỉnh, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi và bảo đảm các kết quả đầu ra của dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác, đồng thời giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết, đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án Lifsap; tiếp tục tham mưu, đề xuất cho tỉnh các nội dung trọng điểm cần tập trung triển khai thời gian tới nhằm tổ chức lại sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất, chất lượng, tạo sản phẩm chăn nuôi an toàn cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Thế giới cùng các ban, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đầu tư để ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.

Trước đó, Đoàn công tác đã dự lễ khánh thành công trình nâng cấp khu bán thực phẩm tươi sống chợ Hiếu, xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy). Đây là công trình được đầu tư theo dự án an cận hàng ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tỉnh.

**QUỲNH PHỤ...**

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2017, huyện hoàn thành đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và cấp huyện. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 32,5%, gia đình thể thao đạt 22%. Trong năm có 2 triệu lượt khách du lịch tới tham quan, dự lễ hội và dâng hương tại các di tích trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao huyện Quỳnh Phụ đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt các mục tiêu năm 2018, đồng chí yêu cầu huyện Quỳnh Phụ cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và các địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời; thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp huyện, cấp xã, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thông tin trên địa bàn huyện, chú trọng xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, tăng cường thu hút xã hội hóa, tranh thủ các nguồn lực để phát triển hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao.